

มณฑลเจ้อเจียง
(Zhejiang Province)



1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อย่อ	เจ้อ
ที่ตั้ง	มณฑลเจ้อเจียงตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนและทางใต้ของสันดอนปากแม่น้ำแยงซี ทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนตะวันออก ทิศใต้ติดกับมณฑลฝูเจี้ยน ทิศตะวันตกติดกับมณฑลเจียงซีและมณฑลอันฮุย ทิศใต้ติดกับนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลเจียงซู
พื้นที่	105,500 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 24 ของประเทศจีน ^[1]
จำนวนประชากร	56,570,000 คน (ปี ค.ศ. 2017) อันดับที่ 10 ของประเทศ ^[2]
การปกครอง	มณฑลเจ้อเจียงแบ่งเป็น 11 เทศบาลเมือง 89 อำเภอ ประกอบด้วย 37 เขตชั้นตรงต่อมณฑล 19 เทศบาลอำเภอ 32 อำเภอและ 1 อำเภอปกครองตนเอง
ผู้บริหาร	 <p>ชื่อ นายเชอ จวิน (Mr. Che Jun)^[3] ตำแหน่ง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเจ้อเจียง เข้ารับตำแหน่งเมื่อ ปี ค.ศ. 2017 ภูมิลำเนาเดิม มณฑลอันฮุย</p>



ชื่อ นายหยวน เจียจวิน (Mr. Yuan Jiajun)^[4]

ตำแหน่ง ผู้ว่าการมณฑลชานตง

เข้ารับตำแหน่งเมื่อ เดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2017

ภูมิลำเนาเดิม มณฑลจี๋หลิน

ภาษาราชการ ภาษาจีนแมนดาริน

สกุลหยวน หยวน

2. เศรษฐกิจ

ปี 2017 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของมณฑลเจ้อเจียงเท่ากับ 5.1768 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว จากข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของมณฑลเจ้อเจียงระบุว่า เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แรงงานเข้มข้นเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของมณฑลเจ้อเจียง^[5] ในปี 2017 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของมณฑลเจ้อเจียงอยู่ในอันดับที่ 4 ของประเทศจีน^[6]

3. นิคมอุตสาหกรรม

มณฑลเจ้อเจียงมีนิคมอุตสาหกรรมในระดับมณฑลที่สำคัญอยู่มากมาย อาทิ เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเซียวชาน เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีหางโจว เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีหนิงโป และนิคมอุตสาหกรรมหางโจวเจียงตง เป็นต้น^[7]

- **เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเซียวชาน** สร้างขึ้นในปี 1990 ต่อมาในปี 1993 ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 110 ตารางกิโลเมตร เขตเซียวชานนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เศรษฐกิจของภาคเอกชนมีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีและหางโจว จากการพัฒนามากกว่า 20 ปี เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเซียวชานได้ทำให้การผลิตเครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่ม การผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ ยารักษาโรค อาหาร วัสดุก่อสร้าง ของตกแต่งบ้านเป็นอุตสาหกรรมหลัก ในขณะนี้เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งนี้มีบริษัทตั้งอยู่กว่า 210 บริษัท ประกอบด้วยบริษัทด้านธุรกิจบริการ 112 บริษัท บริษัทที่มีผลผลิตมากกว่า 100 ล้านหยวนจำนวน 98 บริษัทและบริษัทที่อยู่ใน 500 อันดับของโลก 15 แห่ง ในปี 2015 มูลค่าการผลิตของเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งนี้อยู่ที่ 18,110 ล้านหยวน ปัจจุบันเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเซียวชานและเมืองหางโจวประสบความสำเร็จในการสร้าง “สองเขต” เพื่อเสริมสร้างโอกาสและผลักดันเศรษฐกิจสารสนเทศและเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Intellectual Economy) พัฒนาเศรษฐกิจเชิงนวัตกรรมแบบรวมกลุ่ม เร่งรัดการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไปอีกขั้น โดยมีเมืองหุ่นยนต์และเมือง Cyber port เป็นตัวกลาง ปลุกฝังเศรษฐกิจที่มีลักษณะเฉพาะ และรวบรวมธุรกิจด้านการพัฒนา การวิจัยและการผลิตด้านหุ่นยนต์และธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญเข้า

ด้วยกัน^[8]

- **เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทางโจว** ตั้งขึ้นในปี 1990 ต่อมาในเดือนเมษายน 1993 ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีจีนให้ตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งเป็นการนำเอาเขตอุตสาหกรรมแบบรวมกลุ่ม เขตการอุดมศึกษา และเขตอุตสาหกรรมส่งออกมารวมกันเป็นนิคมบูรณาการ จากการพัฒนามากว่า 20 ปี จนกลายมาเป็นเขตอุตสาหกรรมรวมกลุ่มและศูนย์ย่อยของเมืองที่สำคัญของทางโจว ทั้งยังมีความสามารถในการแข่งขันที่ครอบคลุมจนทำให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของประเทศมาโดยตลอด และได้รับการยกย่องจากบริษัทข้ามชาติว่าเป็นเขตพัฒนาการลงทุนนิคมอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำของชาติ นิคมอุตสาหกรรมชีวภาพและนิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงที่ดีที่สุดในขณะนี้เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งนี้กลายเป็นผู้นำในด้านการผลิตอุปกรณ์ต่างๆ ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ชีวการแพทย์ อาหารสมัยใหม่ พลังงานใหม่และวัสดุใหม่ อีกทั้งยังเป็นการรวบรวมกลุ่มผู้ประกอบการชั้นนำ เช่น Panasonic, Toshiba, Merck และ Master Kong เป็นต้น มูลค่าการซื้อขายทางอุตสาหกรรมประจำปีมากกว่า 1.6 แสนล้านหยวน ในขณะที่เดียวกันได้ผลักดันการสร้าง"หนึ่งนิคม หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งport" (ศูนย์สาธิตพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน หมู่บ้านปัญญาประดิษฐ์และcyber port) เร่งรัดการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน การผลิตอุปกรณ์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างทางอุตสาหกรรม ในขณะนี้เขตพัฒนาฯได้สร้างและเปิดให้บริการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีระดับชาติ ศูนย์นวัตกรรมทางทะเลและอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิงคโปร์ (ทางโจว)^[9]
- **เขตพัฒนาหนิงโปต้าเซีย** เขตพัฒนาหนิงโปต้าเซียได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีจีนให้ตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 1993 ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของเมืองหนิงโป มณฑลเจ้อเจียง ตอนกลางของชายฝั่งประเทศจีน จากการพัฒนามากว่า 20 ปี ทำให้เขตพัฒนาฯ ที่มีพื้นที่เพียง 30.8 ตารางกิโลเมตรบนเกาะขนาดเล็กกลายเป็นเขตพัฒนาที่มีรายได้มากกว่าหมื่นล้านเป็นอันดับแรกของมณฑลเจ้อเจียงและเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการลงทุนต่อหน่วยมากที่สุดในมณฑล ในปี 2016 มูลค่าการผลิตของเขตพัฒนาฯอยู่ที่ 2.23 หมื่นล้านหยวน นับตั้งแต่การก่อตั้งและพัฒนา เขตต้าเซียอาศัยทรัพยากรตามแนวชายฝั่งน้ำลึกมาพัฒนาบทบาทของอุตสาหกรรมจนกลายเป็นอุตสาหกรรมสามเสาหลัก ได้แก่ “หลินกังปิโตรเคมี การขนส่งทางเรือ การบริการและธุรกิจการค้า” ต้าเซียได้ใช้ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ในการเป็นผู้นำในด้านอุตสาหกรรมของหลินกังปิโตรเคมี นอกจากนี้ยังมีบริษัทชั้นนำติด 500 อันดับของโลก และธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศ เช่น CNOOC Wanhua Chemical Donghua Energy บริษัท Hanwha จากเกาหลีใต้ บริษัท Linde จากเยอรมนีและกรมส่งเสริมการลงทุนของฮ่องกงมาลงทุนในเขตพัฒนาแห่งนี้เป็นจำนวนมาก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เขตพัฒนาต้าเซียมีบทบาทสำคัญในการเป็นที่เก็บสินค้าเชื้อเพลิงในท่าเรือ การพัฒนาอย่างรวดเร็วของหลินกังในด้านอุตสาหกรรมธุรกิจการค้าและการบริการ เป็นตัวเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและมั่นคง ส่งผลให้ธุรกิจด้านการบริการสมัยใหม่มีชื่อเสียงอย่างต่อเนื่อง อาทิ Sanjiang Shopping Yuanda Property CNOOC Trade และ Focus Media เป็นต้น เป็นจุดแรกเริ่มของการค้าสินค้าโภคภัณฑ์จำนวนมาก อาทิ ผลิตภัณฑ์น้ำมัน เคมีภัณฑ์ ถ่านหิน

และโลหะ อีกทั้งยังเป็นธุรกิจบริการใหม่จากสื่อทางวัฒนธรรมและการลงทุนในตราสารทุนที่ประกอบเป็นระบบธุรกิจบริการสมัยใหม่^[10]

4. อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมดั้งเดิมของมณฑลเจ้อเจียงมี สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ เส้นใยเคมี การผลิตกระดาษ ผลิตภัณฑ์ยางพาราและพลาสติก ผลิตภัณฑ์แร่โลหะ การแปรรูปโลหะที่ไม่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ช่างเคียง^[11]

- **อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอ** นับตั้งแต่การปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน อุตสาหกรรมสิ่งทอของเจ้อเจียงพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว กระทั่งในเวลาต่อมากลายเป็นอุตสาหกรรมหลักและมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ ในปี 2016 มูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอของทั้งมณฑลเป็นจำนวน 6.07767 แสนล้านหยวนหรือประมาณร้อยละ 19 ของทั้งประเทศ มีขนาดอุตสาหกรรมเป็นอันดับที่สามของประเทศ มีปริมาณการผลิตเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่สำคัญคือ ผ้าทอจักร ผ้าถัก ผ้าใยสังเคราะห์ ผ้าพิมพ์ลายย้อมสี และผลิตภัณฑ์ผ้าไหม เป็นต้น^[12] จากแผนปฏิบัติการยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอแบบดั้งเดิมประจำปี 2017-2020 พบว่าเจ้อเจียงจะผลักดันการพัฒนาการผลิตสิ่งทอในด้านสินค้าขั้นดี อัจฉริยะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรวบรวมเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังเสริมสร้างการวิจัย การพัฒนาและการประยุกต์ใช้การพิมพ์ลายและการย้อมผ้าแบบใช้น้ำน้อยหรือไม่ใช้เลย การพิมพ์ลายผ้าด้วยความเร็วสูงโดยใช้เทคโนโลยีต้นทุนต่ำและเทคโนโลยีการตกแต่งอย่างอัจฉริยะ มุ่งเน้นพัฒนาวัสดุในการผลิตสิ่งทอ ผ้าไหมเกรดพรีเมียมและผลิตภัณฑ์สิ่งทอภายในบ้าน ส่งเสริมการปรับแต่งอุตสาหกรรมสิ่งทอภายในบ้าน เร่งรัดการพัฒนาและประยุกต์ใช้อุปกรณ์สิ่งทอให้เป็นแบบดิจิทัลและอัจฉริยะ^[13] กลุ่มบริษัทหลักในอุตสาหกรรมนี้ประกอบด้วยกลุ่มบริษัทยากอร์ (Youngor Group Co.,Ltd.) กลุ่มบริษัทเจ้อเจียงยงทง (Zhejiang Yongtong Group) และกลุ่มบริษัทเซินโจว (Shenzhou International Group Holdings Limited) เป็นต้น กลุ่มบริษัทยากอร์ (Youngor Group Co.,Ltd.) ตั้งขึ้นเมื่อปี 1979 ในช่วง 39 ปีที่ผ่านมา การพัฒนาแบรนด์คือหัวใจสำคัญ ทั้งยังเป็นกลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศแบบบูรณาการที่มีความหลากหลายและความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเสื้อผ้าและสิ่งทอ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนทางการเงิน ในปี 2017 บริษัทมีรายได้จากการขายอยู่ที่ 66,500 ล้านหยวน อยู่ใน 500 อันดับแรกของธุรกิจภาคเอกชนของจีน^[14]

จาก “แผนปฏิบัติการฟื้นฟูและพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ ปี 2017-2020” ซึ่งให้เห็นว่า การพัฒนาที่สำคัญของเจ้อเจียงคือ 10 ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมใหม่ ประกอบด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ Internet of Things ปัญญาประดิษฐ์ การผลิตอุปกรณ์ขั้นสูง วัสดุรูปแบบใหม่ รถยนต์พลังงานรูปแบบใหม่ พลังงานรูปแบบใหม่ การประหยัดพลังงานและปกป้องสิ่งแวดล้อม ความคิดสร้างสรรค์แบบดิจิทัล เป็นต้น^[15]

- **อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ** อุตสาหกรรมด้านสารสนเทศนั้นเป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง และเป็นอุตสาหกรรมหลักของมณฑลเจ้อเจียง แผนพัฒนา 5 ปีฉบับที่ 13 ซึ่งให้เห็นถึงอุตสาหกรรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของมณฑลเจ้อเจียง ในช่วงแผนพัฒนา 5 ปีฉบับที่ 12 เจ้อเจียงได้นำการพัฒนาเศรษฐกิจสารสนเทศมาเป็นโอกาส ซึ่งมีการพัฒนาอย่าง

รวดเร็วบนจุดสูงสุดของอุตสาหกรรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง มีขีดความสามารถในการแข่งขันมวบรวมอยู่ในระดับชั้นนำของประเทศและการพัฒนาของอุตสาหกรรมนี้นั้นเกินกว่าล้านล้านหยวน ในช่วงเดียวกันนั้น ทั้งมณฑลได้สร้างกลุ่มอุตสาหกรรมขนาด 5 แสนล้านหยวนในด้านเครือข่ายการสื่อสารและคอมพิวเตอร์ บริการซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สายเคเบิลสื่อสารทางไกลและสายออปติคอลเคเบิล (Optical Cable) เครื่องข้อมุลอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า เครื่องจักรและส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น บริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมนี้ต่างพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากการสิ้นสุดของแผนพัฒนา 5 ปีฉบับที่ 12 ปรากฏว่าบริษัทในอุตสาหกรรมสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่มีมูลค่ามากกว่า 1 หมื่นล้านหยวนมี 12 บริษัท ได้แก่ Tmall, Hikvision, Fortis และ Taoba เป็นต้นที่มีมูลค่ามากกว่า 2 หมื่นล้านหยวนขึ้นไป และบริษัทที่มีรายได้มากกว่า 100 ล้านหยวนมีถึง 445 บริษัท กลุ่มบริษัทอาลีบาบาดำเนินธุรกิจหลายรูปแบบซึ่งได้รับการสนับสนุนทางธุรกิจจากบริษัทในเครือได้แก่ Taobao, Tmall, Juhua, AliExpress, Alibaba International Exchange, 1688, Ali Mama, Aliyun, Ant Financial และ Rookie Network เป็นต้น^[16] ในการจัดอันดับ 500 อันดับของนิตยสารฟอร์จูนปี 2017 อาลีบาบาอยู่ในอันดับที่ 462^[17]

- **ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)** เจ้อเจียงมีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนในด้านของปัญญาประดิษฐ์ กล่าวคือ ในด้านหนึ่งการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของเจ้อเจียงเป็นก้าวแรกของประเทศจีนและค่อนข้างรวดเร็ว ในอีกด้านหนึ่ง โครงการสมองกลเมืองทางโจวและการสร้างเมืองอัจฉริยะของหนิงโปคือผู้นำในการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์^[18] ในแผนพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ยุคใหม่ของเจ้อเจียงชี้ว่า บนพื้นฐานของแนวคิดพื้นฐานในการมุ่งสู่หลักสำคัญและอุปสรรคทางเทคโนโลยี ประกอบด้วย การเร่งรัดผลักดันการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในเชิงอุตสาหกรรม ปรับปรุงหน้าที่ของอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ให้เหมาะสม ส่งเสริมการประยุกต์ใช้และการสาธิตปัญญาประดิษฐ์ และดูแลกลุ่มบริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์ที่ได้ใช้นวัตกรรมใหม่ให้กลายเป็นกลุ่มที่มีทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง แผนพัฒนาฉบับนี้ยังชี้ให้เห็นว่าพื้นที่ในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ของเจ้อเจียงอยู่ในด้านของการรักษาความอัจฉริยะ อย่างเช่น การเงินอัจฉริยะ ธุรกิจอัจฉริยะ วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างชาญฉลาด การขนส่งอัจฉริยะ และการศึกษาอย่างชาญฉลาด เป็นต้น^[19] ซึ่งยักษ์ใหญ่ในวงการไอทีอย่าง Alibaba, NetEase, Hikvision และ Xinhua ทั้งสามบริษัทนี้ได้คุมอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ในจุดสูงสุด^[20] ในบรรดาบริษัทเหล่านั้น บริษัท Hikvision เป็นผู้ให้บริการ internet of things ที่ใช้วีดีโอเป็นหลักของวิธีการแก้ปัญหา ที่ให้บริการความปลอดภัยแบบบูรณาการ ธุรกิจอัจฉริยะและ big data เป็นต้น Hikvision ยังมีเทคโนโลยีหลักในการแปลงวีดีโอและภาพ การประมวลผลภาพและวีดีโอและการเก็บบันทึกภาพและวีดีโอ เป็นต้น อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีแห่งอนาคตเช่น Cloud computing, Big data และ Deep Learning เป็นต้น อีกทั้งยังให้บริการแบบแบ่งส่วนอย่างมืออาชีพ เช่น โปรแกรมการจัดการภาพอัจฉริยะ IVM และบริการข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับความปลอดภัยสาธารณะ การขนส่งกระบวนการยุติธรรม วัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุข การเงิน พลังงานและอาคารอัจฉริยะ เป็นต้น จึงทำให้บริษัทนี้ได้รับเลือกให้เป็น “บริษัทซอฟต์แวร์ที่สำคัญระดับชาติ” ติดต่อกันนานหลายปี ในระหว่างปี 2016-2017 A&S ได้เผยแพร่ 500 อันดับความปลอดภัยทั่วโลก โดย Hikvision

เป็นอันดับหนึ่ง^[21]

5. มูลค่าการค้าระหว่างไทยและจีน^[22]

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

2015		2016		2017		2017 (ม.ค. - พ.ค.)		2018 (ม.ค. - พ.ค.)	
นำเข้า	ส่งออก	นำเข้า	ส่งออก	นำเข้า	ส่งออก	นำเข้า	ส่งออก	นำเข้า	ส่งออก
40,912	23,311	42,030	23,799	44,239	29,506	11,668	17,230	20,020	12,442

6. จำนวนนักท่องเที่ยวจากไทยไปจีน^[23] และจากจีนมาไทย^[24]

หน่วย : ต่อคน/เที่ยว

2015		2016		2017	
ไทยไปจีน	จีนมาไทย	ไทยไปจีน	จีนมาไทย	ไทยไปจีน	จีนมาไทย
690,000	7,936,795	730,000	8,757,646	750,000	9,800,000

- ในปี 2017 นักท่องเที่ยวจ้อเจียงมาท่องเที่ยวไทยมีจำนวน 517,000 คน
- ในปี 2017 นักท่องเที่ยวไทยไปท่องเที่ยวมณฑลจ้อเจียงมีจำนวน 200,000 คน^[25]

7. อุตสาหกรรมเป้าหมายและบริษัทเป้าหมายที่ต้องการชักจูงการลงทุนจากมณฑลจ้อเจียง

อุตสาหกรรมเป้าหมาย

1. ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI)
2. อุตสาหกรรมเคมี
3. รถยนต์
4. เครื่องจักร

บริษัทเป้าหมาย

1. Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd.
2. Wuchan Zhongda Group Co., Ltd.
3. Hailiang Group Co., Ltd.
4. China Green Town Holding Group Co., Ltd.
5. Wanxiang Group Corporation
6. Qingshan Holding Group Co., Ltd.
7. Chilwee Battery Group Co., Ltd.
8. Tianneng Battery Group Co., Ltd.

บรรณานุกรม

- [1] <http://www.zj.gov.cn/col/col922/index.html>
- [2] <https://baike.baidu.com/item/%E6%B5%99%E6%B1%9F/154399?fromtitle=%E6%B5%99%E6%B1%9F%E7%9C%81&fromid=190275>
- [3] <https://baike.baidu.com/item/车俊/5528176?fr=aladdin>
- [4] <https://baike.baidu.com/item/袁家军>
- [5] <http://www.customs.gov.cn/publish/portal120/tab60406/info880074.htm>
- [6] http://district.ce.cn/zg/201801/31/t20180131_27988345.shtml
- [7] http://tjj.zj.gov.cn/tjzd/201506/t20150629_159541.html
- [8] <http://www.xetz.gov.cn/n6/n24/index.html>
- [9] <http://heda.hangzhou.gov.cn/col/col1383514/index.html>
- [10] <http://www.daxie.gov.cn/col/col85361/index.html>
- [11] http://www.zj.gov.cn/art/2017/6/9/art_32431_293103.html
- [12] http://www.zjxw.gov.cn/art/2017/8/16/art_1086735_9527767.html
- [13] http://www.zj.gov.cn/art/2017/6/9/art_32431_293103.html
- [14] <http://www.youngor.com/about.do?cid=200811070246144574>
- [15] www.ce.cn/culture/gd/201710/25/t20171025_26653739.shtml
- [16] <https://baike.baidu.com/item/%E9%98%BF%E9%87%8C%E5%B7%B4%E5%B7%B4%E9%9B%86%E5%9B%A2/9087864?fromtitle=%E9%98%BF%E9%87%8C%E5%B7%B4%E5%B7%B4&fromid=33>
- [17] <http://www.eet-china.com/news/article/201707211451>
- [18] http://st.zjol.com.cn/kjjsb/yc15486/jzzj/201804/t20180405_6961050.shtml
- [19] http://www.most.gov.cn/dfkj/zj/zxdt/201712/t20171225_137166.htm
- [20] <https://wenku.baidu.com/view/ea86147b443610661ed9ad51f01dc281e53a56a8.html>
- [21] http://www1.hikvision.com/cn/about_8.html
- [22] <http://www2.ops3.moc.go.th/#>
- [23] <http://thai.cri.cn/247/2018/01/18/233s263144.htm>
- [24] https://www.mots.go.th/more_news.php?cid=420&filename=index
- [25] http://www.tourzj.gov.cn/lyzl_article.aspx?LeftType=31&TypeID=56&NewsID=47575&NewsType